

## **BÁO CÁO**

**TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG, PHÁT TRIỂN RỪNG  
VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG NĂM 2019, PHƯƠNG HƯỚNG  
NHIỆM VỤ NĂM 2020**

*Phong Điền, tháng      năm 2020*

## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019; nhiệm vụ năm 2020**

Năm 2019, việc triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện có những thuận lợi, khó khăn đan xen, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh; Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện; sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị huyện; tinh thần trách nhiệm cao, tích cực của các đơn vị chủ rừng và nhân dân trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện, đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thành quả bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường sinh thái. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

#### **Phần I**

### **CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG, PHÁT TRIỂN RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG NĂM 2019**

#### **I. Đặc điểm tình hình**

##### **1. Thuận lợi**

- Trên tinh thần Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ huyện đến xã đã quan tâm hơn đến công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng.

- Đông đảo nhân dân, đặc biệt là người dân sinh sống ven rừng, gần rừng đã nhận thức được tầm quan trọng, giá trị to lớn của rừng, những hiểm họa xảy ra do mất rừng, từ đó ý thức giữ rừng, bảo vệ rừng được nâng lên rõ rệt.

- Hầu hết diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng và đất rừng trên địa bàn huyện đều có chủ, lợi ích kinh tế từ rừng trồng mang lại ngày càng lớn nên công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được tốt hơn, đặc biệt các diện tích rừng tự nhiên Nhà nước giao cho các cộng đồng dân cư thôn, bản đã được các cộng đồng triển khai quản lý, bảo vệ chặt chẽ.

- Các dự án đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển vốn rừng trên địa bàn đang triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong những năm qua, nhiều công trình lâm nghiệp và dự án đã đầu tư cho địa bàn huyện Phong Điền đã hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng (QLBV&PTR), phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), qua đó tạo hiệu ứng thúc đẩy phát triển phong trào bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp một cách bền vững.

- Chủ trương xã hội hóa hoạt động bảo vệ rừng và phát triển rừng đã giúp giảm bớt sức ép cho lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.

## **2. Khó khăn**

- Năm 2019, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, trong mùa khô vẫn có nhiều thời điểm gió Tây Nam thổi mạnh, nắng nóng kéo dài nhiệt độ tăng cao, độ ẩm thấp nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác PCCCR; tình trạng người dân tự ý đốt xử lý thực bì trái phép để trồng rừng diễn ra nhiều, dẫn đến nguy cơ cháy rừng rất lớn.

- Đời sống người dân sinh sống gần rừng và ven rừng còn thấp, nên một số người dân trong thời gian nông nhàn còn lén lút vào rừng khai thác lâm sản, săn bẫy động vật rừng trái phép để tăng thêm thu nhập. Đồng thời, do lợi ích từ trồng rừng cao (kinh tế lâm nghiệp) trong khi quỹ đất lâm nghiệp lại hạn chế, nên áp lực lên công tác bảo vệ rừng tự nhiên lớn, nhất là ngăn chặn các hành vi phá rừng để lấy đất trồng rừng (một số người dân luôn tìm cơ hội để phá rừng để lấn chiếm đất trồng rừng).

- Hiện nay, trên địa bàn ở vùng giáp ranh giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế có một số thôn do tỉnh Quảng Trị quản lý về hộ tịch, hộ khẩu nhưng sinh sống trên địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế nên gặp khó khăn trong công tác QL BV R-PCCCR.

- Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị PCCCR cũng như hỗ trợ cho lực lượng QL BV R-PCCCR tuy được giải quyết kịp thời nhưng còn hạn chế.

## **II. Công tác chỉ đạo, điều hành**

### **1. Chỉ đạo triển khai các chính sách Lâm nghiệp**

Đã tổ chức phổ biến, quán triệt Luật lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho các đối tượng là cán bộ chủ chốt các phòng chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn để đưa pháp luật vào thực hiện; triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020.

Đã tổ chức triển khai thực hiện một số mô hình góp phần nâng cao giá trị gia tăng của rừng trồng và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân như: tuyên truyền, vận động người dân tham gia trồng rừng gắn với cấp chứng chỉ FSC với diện tích 853,8 ha (gồm 06 chi hội chủ rừng); thành lập 04 hợp tác xã lâm nghiệp bền vững (Phong Sơn, Phong Thu, Phong Mỹ và Phong Xuân) hoạt động theo chuỗi từ khâu tạo cây giống cho đến khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo ra nguyên liệu gỗ rừng trồng truy xuất được nguồn gốc đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu.

**2. Triển khai Thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.**

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/CP của Chính phủ; Chương trình hành động số 27-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 17/10/2017 về đề cụ thể hóa và tổ chức thực hiện trên địa bàn.

Trên tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, với sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy, các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã trên địa bàn đã quan tâm hơn đến công tác bảo vệ và phát triển rừng, tất cả Đảng ủy 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để chỉ đạo tổ chức thực hiện; UBND cấp xã cũng đã vào cuộc quyết liệt hơn trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, nhất là trong các hoạt động PCCCR, tham gia ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn; trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn huyện trong công tác bảo vệ rừng luôn được nêu cao.

Trong năm 2019, bên cạnh công tác lãnh chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy như ban hành các công văn số 746-CV/HU ngày 14/5/2019 về việc chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác PCCCR và cháy nổ và 788-CV/HU ngày 28/6/2019 về việc tăng cường công tác PCCCR để chỉ đạo công tác bảo vệ rừng, PCCCR; UBND huyện Phong Điền cũng đã chi ngân sách 126.000.000 đồng để mua sắm thiết bị, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy rừng trang cấp cho các xã, thị trấn trên địa bàn.

Nhìn chung, với sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy các xã; sự vào cuộc quyết liệt của UBND, Chủ tịch UBND từ cấp huyện đến xã trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, trong năm qua trên địa bàn huyện không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng, khai thác lâm sản trái phép; công tác phát triển rừng được chú trọng, bước đầu mang lại giá trị gia tăng cao trên một đơn vị diện tích cho người dân làm kinh tế rừng.

### **III. Kết quả đạt được**

#### **1. Hiện trạng rừng**

a. Diện tích có rừng toàn huyện: 53.644,52 ha, trong đó:

- Phân theo nguồn gốc:

+ Rừng tự nhiên: 40.937,74 ha.

+ Rừng trồng: 12.706,78 ha.

- Phân theo mục đích sử dụng rừng:

+ Phòng hộ: 5.153,68 ha.

+ Đặc dụng: 31.589,52 ha.

+ Sản xuất: 16.901,32 ha.

b. Diện tích đã trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng: 6.406,85 ha.

c. Tỷ lệ che phủ rừng: 56,57%

#### **2. Bảo vệ rừng và PCCCR**

#### **a) Quản lý nương rẫy, lấn chiếm rừng, đất rừng và triển khai Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND**

##### ***Về thực hiện Chỉ thị 65:***

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 65 trên địa bàn xã Phong Mỹ, năm 2019, các đơn vị

liên quan đã phối hợp với UBND xã Phong Mỹ tiến hành rà soát, kê khai đất rừng người dân đang sử dụng có nguồn gốc khai hoang, lấn, chiếm, kết quả:

- Tổng diện tích rà soát: 2.004,43 ha
- Tổng diện tích kiểm tra: 118,09 ha
- Có chủ thừa nhận: 118,09 ha (tất cả đều có nguồn gốc từ đất trống), hiện Đoàn thực hiện Chỉ thị 65 đang tham mưu UBND huyện xử lý theo quy định.
- Diện tích thu hồi: 21,94 ha (áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc trả lại đất lấn chiếm đối với các trường hợp có hành vi vi phạm hành chính chiếm đất rừng trái phép).

***Về tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng:***

Trong năm 2019, trên địa bàn huyện Phong Điền xảy ra 01 vụ phá rừng tự nhiên và 05 vụ chiếm đất lâm nghiệp trái phép.

Đối với các vụ phá rừng với diện tích 7.758 m<sup>2</sup>, do vụ việc có dấu hiệu cấu thành tội phạm hủy hoại rừng, Hạt Kiểm lâm huyện đã củng cố hồ sơ ban đầu để chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra đề điều tra theo thẩm quyền.

Đối với 05 vụ chiếm đất rừng sản xuất với diện tích 21,94 ha tại xã Phong Mỹ, UBND xã Phong Mỹ đã ra quyết định xử phạt VPHC áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả buộc trả lại đất lấn, chiếm.

**b) Công tác PCCCR**

Trong năm 2019, toàn huyện vẫn còn xảy ra nhiều vụ phát lửa do đốt xử lý thực bì trái phép, trong đó có 25 vụ làm ảnh hưởng đến rừng, gây thiệt hại 27,3 ha. Các địa phương có tầng suất cháy rừng cao là các xã Phong Hiền và xã Phong Xuân. Ngoài ra, hầu hết các xã trên địa bàn huyện đều đã xảy ra các vụ phát lửa gây cháy rừng. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân tự ý xử lý thực bì sau khai thác bằng phương pháp đốt, gây cháy lan vào rừng.

**c) Tình hình vi phạm Luật BVPT**

- Về ngăn chặn khai thác, vận chuyển gỗ trái phép

Trên cơ sở xác định vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra các hành vi phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, Ban chỉ đạo CTMTPTLNBV huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm và các đơn vị liên quan bên cạnh tăng cường tổ chức truy quét, đã tổ chức lực lượng, cũng như phối hợp tuần tra, chốt chặn thường xuyên, đặc biệt khu vực thượng nguồn Sông Bồ và tuyến đường 71 thuộc địa bàn xã Phong Xuân.

- Tình hình vi phạm pháp luật lâm nghiệp, thực hiện Chỉ thị 12

Qua công tác đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn huyện năm 2019, Hạt Kiểm lâm Phong Điền đã xử lý và tham mưu xử lý 24 vụ vi phạm, cụ thể như sau:

ST T	Hành vi	Số vụ	Lâm sản tịch thu (m <sup>3</sup> )			Tiền phạt (1.000 đồng)		
			Gỗ tròn	Gỗ xẻ	LSNG	Tổng	Đã thu	Chưa thu
1	Vận chuyển lâm sản trái pháp luật	04	7,419	2,052		80.000	80.000	
2	Vi phạm quy định PCCCR	06				16.000	13.750	2.250
3	Khai thác rừng	01			71 kg vỏ thông	750	750	
4	Phá rừng	01	Diện tích rừng bị phá 7.758 m <sup>2</sup> .					
5	Không xác định được chủ thể	12		5,529	2 cá thể			

	vi phạm				rùa			
<b>Tổng</b>		<b>24</b>	<b>7,419</b>	<b>8,136</b>		<b>96.750</b>	<b>94.500</b>	<b>2.250</b>

Trong năm qua, thực hiện Chỉ thị 12/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn huyện đã tổ chức 24 đợt truy quét tại rừng tự nhiên; lập biên bản xử lý 07 vụ, tịch thu 4,264m<sup>3</sup> gỗ các loại.

So với năm 2018, số vụ vi phạm giảm 01 vụ, khối lượng gỗ bắt giữ giảm 12,773m<sup>3</sup>; diện tích rừng tự nhiên bị phá giảm 2.913 m<sup>2</sup>.

#### **d) Công tác bảo tồn thiên nhiên**

Để quản lý có hiệu quả, ngăn chặn các hành vi xâm hại động vật hoang dã diễn ra trên địa bàn huyện, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan trên địa bàn tăng cường các giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái phép.

Năm 2019, trên địa bàn huyện Phong Điền có 06 cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã (ĐVHD) đã được cấp mã số trại nuôi. Tổng số cá thể ĐVHD nuôi nhốt trên toàn huyện là 376 cá thể, gồm: Nhím, Heo rừng, Hươu sao, Rùa đất Sê pôn, Rùa Sa nhân, Cây Vòi Hương. Nhìn chung, các cơ sở nuôi ĐVHD còn nhỏ lẻ, manh mún, số lượng bầy đàn ít, cơ sở nuôi có xu hướng giảm dần. Nguyên nhân, do hiệu quả kinh tế không cao, không đảm bảo đầu ra.

Trong năm, Ban chỉ đạo CTMTPTLNBNV huyện đã lập kế hoạch, chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các ngành liên quan triển khai nhiều đợt kiểm tra các địa điểm có dấu hiệu mua bán, kinh doanh động vật hoang dã trái phép trên địa bàn huyện, cũng như tăng cường việc theo dõi, giám sát, quản lý những cơ sở gây nuôi động vật rừng để kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

### **3. Công tác sử dụng và phát triển rừng**

#### **a. Về lĩnh vực sử dụng rừng:**

Huyện Phong Điền là địa bàn có diện tích rừng đứng thứ 2 trong toàn tỉnh, trung bình mỗi năm, trên địa bàn huyện trồng mới và trồng lại rừng sau khai thác từ 500-800ha, trong đó chiếm 90% diện tích là hộ gia đình. Ngoài khoanh nuôi bảo vệ rừng tự nhiên: 1.612ha còn có diện tích trồng mới rừng: 124,8ha, gồm: Keo lười liềm: 89 ha, phi lao: 3,1ha, Tràm úc: 22,7ha.

#### **b. Về công tác phát triển rừng:**

Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Nông nghiệp & PTNT các giống mới được công nhận đưa vào sản xuất và đổi mới công nghệ sản xuất do vậy năng suất rừng trồng được nâng lên đáng kể từ 15m<sup>3</sup>/năm/ha lên 20m<sup>3</sup>/năm/ha; tỉ lệ thành rừng cao, góp phần nâng độ che phủ và nâng cao hiệu quả công tác trồng rừng, qua đó duy trì tỉ lệ che phủ rừng toàn huyện đạt 56,57%.

#### **c. Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp:**

Trên địa bàn huyện Phong Điền gồm có 02 doanh nghiệp, 35 hộ gia đình và 01 HTX dịch vụ SXNN Hòa Mỹ sản xuất, kinh doanh giống cây trồng Lâm nghiệp.

Qua kiểm tra có 22/36 hộ gia đình có giấy phép đăng ký kinh doanh, 29/36 hộ có hóa đơn mua cây đầu dòng cung cấp hom là cây mô từ công ty TNHHNN1TV lâm nghiệp Tiên Phong, 03 hộ gia đình và HTX dịch vụ SXNN Hòa Mỹ có giấy chứng nhận nguồn giống do Sở NN&PTNT tỉnh TT Huế cấp và đã thông báo công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với giống do mình sản xuất, kinh doanh.

Qua kiểm tra trên địa bàn chưa phát hiện hành vi kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính từ nguồn giống đã có quyết định hủy bỏ của cơ quan có thẩm quyền hoặc từ nguồn giống chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

#### **\* Về công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng**

Trên địa bàn huyện có 03 tổ chức và 13 đơn vị cộng đồng, nhóm hộ được chi trả tiền DVMTR. Công tác thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại huyện Phong Điền được đánh giá rất hiệu quả; từ khi có tiền DVMTR, cộng đồng được Nhà nước giao rừng quan tâm hơn đến công tác tuần tra bảo vệ rừng, rừng được bảo vệ tốt hơn. Các đơn vị chủ rừng là tổ chức hợp đồng thêm nhiều nhân viên bảo vệ rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng cho các địa phương, mua sắm các trang thiết bị, truyền thông về DVMTR, bảo vệ rừng, phát triển rừng, rừng tự nhiên cơ bản được quản lý tốt.

Nhìn chung, chính sách về dịch vụ môi trường rừng đã bổ sung một nguồn lực quan trọng cho công tác bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Phong Điền, đặc biệt là các cộng đồng dân cư được giao rừng để quản lý theo Quyết định 430/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng cường đầu tư cho công tác bảo vệ rừng.

#### **4. Công tác thi đua khen thưởng**

Với những kết quả đạt được trong năm 2019, để kịp thời khuyến khích, động viên những tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác QLBRV-PCCCR, Ban chỉ đạo CTMTPTLNBV huyện đã tổ chức họp và bình xét, đề nghị UBND huyện khen thưởng đối với 6 tập thể và 10 cá nhân trên địa bàn huyện.

### **IV. Những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm**

#### **1. Tồn tại và hạn chế**

Trong năm 2019, tình hình triển khai thực hiện công tác QLBRV-PTR-PCCCR trên địa bàn huyện có nhiều kết quả đạt được, song vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục:

- Một số chủ rừng và UBND một số xã mặc dù có xây dựng phương án QLBRV-PCCCR nhưng chưa sát với tình hình thực tế nên khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn quản lý còn gặp lúng túng trong triển khai thực hiện, việc huy động người dân tự giác tham gia chữa cháy còn gặp khó khăn; các dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác BVR-PCCCR nhìn chung còn thiếu và thô sơ; tình trạng người dân đốt thực bì trong rừng, sử dụng lửa ven rừng và trong rừng nhưng không đảm bảo các biện pháp an toàn về PCCCR vẫn còn xảy ra nhiều.

- Việc chuyển nhượng đất rừng trên địa bàn huyện nhưng không thực hiện các thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất còn nhiều khiến cho công tác quản lý, bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn, nhất là trong công tác PCCCR.

- Hệ thống giao thông, đường lâm sinh trên địa bàn huyện phát triển không theo kịp với diện tích rừng trồng gia tăng hàng năm nên ảnh hưởng rất lớn đến việc cơ động của lực lượng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Đường ranh cản lửa đối với các khu vực rừng trồng tập trung được giao cho người dân ở các xã hầu như không có.

- Một số đơn vị chủ rừng chưa làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng đối với diện tích rừng được giao quản lý, tình trạng khai thác, vận chuyển, săn bắt, phá rừng, lấn chiếm đất rừng xảy ra mà chưa có giải pháp quản lý có hiệu quả.

- Các chủ rừng là nhóm hộ, cộng đồng dân cư thôn, bản đã được giao rừng để quản lý, bảo vệ và hưởng lợi chưa chủ động trong công tác bảo vệ rừng của mình, một số cộng đồng thôn khi kiểm lâm địa bàn kiểm tra không thực hiện kế hoạch kiểm tra, tuần tra bảo vệ rừng được giao theo kế hoạch.

- UBND một số xã vẫn chưa thực sự thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg của Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.

- Nhiều lô giống cây lâm nghiệp không rõ nguồn gốc vẫn được đưa vào trồng rừng; việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở SXKD giống cây trồng lâm nghiệp có vi phạm chưa quyết liệt và đồng bộ.

## **2. Bài học kinh nghiệm**

- Cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác QLBRV- PTR-PCCCR.

- Đẩy mạnh hơn nữa việc xã hội hóa công tác QLBRV-PCCCR nhằm xây dựng, duy trì và phát huy có hiệu quả phong trào toàn dân thi đua bảo vệ rừng.

- Các cấp chính quyền cần có chính sách giao đất trồng rừng kinh tế, tạo công ăn việc làm bền vững cho người dân, đặc biệt là người dân sống gần rừng.

- Các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững từ huyện đến cơ sở phải thường xuyên về các địa bàn được phân công để chỉ đạo công tác BVR-PCCCR trong thời gian nắng nóng cao điểm.

- Xây dựng Phương án QLBRV-PCCCR sát với thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời đảm bảo lực lượng, phương tiện tại chỗ để chủ động xử lý kịp thời khi có tình huống cháy rừng xảy ra.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức cho mọi tầng lớp nhân dân về công tác QLBRV-PCCCR.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị chủ rừng để rừng được giao quản lý bị phá, bị cháy và khai thác trái phép.

- Xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp.

## **Phần II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020**

#### **I. Mục tiêu và nhiệm vụ**

##### **1. Mục tiêu**

- Quản lý, bảo vệ và phát triển hiệu quả diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng hiện có trên địa bàn huyện; ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp phá rừng, khai thác lâm sản, lấn chiếm rừng, đất rừng trái phép; hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy rừng xảy ra; giữ vững độ che phủ rừng trên địa bàn huyện trên 56,57%.

- Không có các điểm nóng về phá rừng, khai thác, vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái phép.

- Quản lý tốt chất lượng giống cây lâm nghiệp được đưa vào kinh doanh và trồng rừng nhằm nâng cao chất lượng rừng trồng.

##### **2. Nhiệm vụ:**

- Tập trung chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 17/10/2017 của UBND huyện về tổ chức thực hiện Chương trình số 27-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung



ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ về bảo vệ rừng và phát triển rừng gắn với giảm nghèo bền vững của huyện, qua đó tổ chức rà soát các diện tích rừng tự nhiên chưa có chủ để giao cho các nhóm hộ/hộ gia đình theo đúng quy định.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 65/2015/CT/UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Cũng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện và thành lập các tổ đội quần chúng BVR-PCCCR để chủ động công tác bảo vệ rừng; phân công cán bộ Kiểm lâm địa bàn về tận thôn, bản để chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn trong công tác QL BVR-PTR-PCCCR.

- Tiếp tục triển khai xây dựng mô hình trồng rừng gỗ lớn (FSC) trên địa bàn để nâng cao chất lượng rừng, mang lại hiệu quả cao về kinh tế và môi trường, hướng đến việc cấp chứng chỉ rừng cho 350ha rừng trong năm 2020.

- Triển khai quản lý tốt các cơ sở sản xuất giống lâm nghiệp trên địa bàn huyện, không để các nguồn giống không rõ nguồn gốc lưu thông trên địa bàn.

## **II. Giải pháp**

### **1. Nhóm giải pháp trong công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản**

- Tăng cường công tác tuần tra, tổ chức truy quét để triệt phá tụ điểm về phá rừng, buôn bán lâm sản trái pháp luật theo Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg và Chỉ thị số 1685/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, đốt rừng, khai thác rừng trái phép, Chỉ thị số 65/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục duy trì hoạt động của các trạm phối hợp giữa kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tại tuyến lòng hồ thủy điện Hương Điền và tuyến đường 71 nhằm kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

- Tổ chức được mạng lưới cộng tác viên qua đó cung cấp thông tin kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp nhằm ngăn chặn, xử lý có hiệu quả.

- Kiểm lâm địa bàn tăng cường bám địa bàn, phối hợp với Công an xã nắm bắt danh sách các đối tượng chuyên khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép để tham mưu UBND xã tuyên truyền, giáo dục, đồng thời có giải pháp ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm.

- Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản và các cơ sở gây nuôi động vật rừng đã để chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật.

- Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng được giao quản lý rừng tự nhiên tăng dày tần suất tuần tra, kiểm tra tại rừng; thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ quản lý, bảo vệ rừng của chủ rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

- Hạt Kiểm lâm phối hợp với UBND các xã Phong Sơn, Phong Xuân và Phong Mỹ tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các cộng đồng dân cư thôn, bản được Nhà nước giao rừng tự nhiên trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo

vệ rừng, đảm bảo không để xảy ra các hành vi khai thác rừng trái phép, phá rừng trái pháp luật.

- Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp góp phần vào việc tuyên truyền, giáo dục, răn đe các đối tượng khác.

## **2. Nhóm giải pháp trong công tác PCCCR**

- Tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Lâm nghiệp.

- Rà soát thiết kế các tuyến đường lâm sinh, đường ranh cản lửa, đường giao thông ở các khu vực rừng trồng tập trung để phục vụ cho công tác PCCCR.

- Xác định các khu vực trọng điểm về cháy rừng để chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể về lực lượng (mỗi xã có thành lập tổ phản ứng nhanh), phương tiện, dụng cụ đảm bảo xử lý có hiệu quả khi có cháy rừng xảy ra.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các đơn vị chủ rừng xây dựng phương án PCCCR trên địa bàn, rà soát, trang bị các dụng cụ, phương tiện phục vụ cho công tác QLVR-PCCCR; thường xuyên duy trì và thực hiện nghiêm túc phương châm **“4 tại chỗ”, “5 sẵn sàng”**; .

- Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở, các trường học và đơn vị chủ rừng đẩy mạnh tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR bằng nhiều hình thức như: tổ chức họp cụm dân cư, tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi tìm hiểu về rừng, thông tin truyền thanh, truyền hình... để nhân dân biết, tích cực hưởng ứng tham gia; phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC tổ chức tập huấn, diễn tập cho các lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ PCCCR.

- Trong mùa nắng nóng có sự phân công cụ thể trong việc trực chỉ huy, trực lãnh đạo, trực chòi canh từ Ban chỉ đạo CTMTPTLNBV huyện đến các xã, thị trấn, các đơn vị chủ rừng, cơ sở nhằm phát hiện sớm lửa rừng để huy động lực lượng dập tắt kịp thời. Tu sửa, làm mới các công trình PCCCR như chòi canh, bảng quy ước bảo vệ rừng, bảng dự báo cấp cháy rừng, đường ranh cản lửa.

- Các đơn vị chủ rừng như Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Bồ, Công ty TNHH NN1TV Lâm nghiệp Phong Điền, Công ty Cổ phần 1/5 cần bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo tại các khu vực xung yếu, điều kiện đi lại khó khăn: Nà Chợ Rộng, Khe Thai, Rạng Đông, Khe Liềm để đảm bảo ứng cứu kịp thời khi có tình huống cháy rừng xảy ra.

- Kịp thời đề xuất khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QLVR-PTR-PCCCR.

## **3. Nhóm giải pháp trong công tác sử dụng và phát triển rừng.**

- Thành lập đoàn liên ngành giữa Hạt Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, phân loại các vườn ươm sản xuất, kinh doanh cây giống lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

- Tổ chức tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh, các hộ kinh doanh rừng trồng sử dụng cây giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; vận động người dân đưa giống cây con thân thiện với môi trường vào trồng rừng để đem lại hiệu quả kinh tế

và bảo vệ môi trường; tuyên truyền, vận động người dân và các chủ rừng lớn trên địa bàn huyện tích cực tham gia trồng rừng cây gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng FSC để phát triển kinh tế nhằm hạn chế mức thấp nhất tác động vào rừng tự nhiên.

Trên đây là kết quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Phong Điền năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020./.

**Nơi nhận:**

- Sở Nông nghiệp&PTNN;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- TT.HĐND huyện; TT. UBMTTQVN huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở huyện;
- Các thành viên BCĐ CTMTPTLNBV huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP HĐND&UBND: LĐ, KT2;
- Lưu: VT.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO  
TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  
Nguyễn Văn Bình**